



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน

ฉบับประจำวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

พระเทพฯเสด็จฯ"โพธิวิษชาลัย"

28 ม.ค.นี้-เตรียมเปิดรับนิสิตปี"51



นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 มกราคม มศว กำหนดให้เป็นวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 21 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น ณ วิฑาลัยโพธิวิษชาลัย มศว จ.สระแก้ว สำหรับปีนี้ ได้นำแนวคิดปรัชญาพอเพียงมาทำให้เป็นรูปธรรม ถือเป็นมิติใหม่ของการศึกษา ที่ประสานแนวคิดปรัชญาพอเพียง ประสานลงสู่ทุกภาคส่วน แปรเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ภาคปฏิบัติ แบบพึ่งพาตัวเองได้บนฐานภูมิปัญญาตัวเอง ถือเป็นทางเลือกให้สังคมไทย ขณะนี้ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้

ให้ชาวบ้านในเขต อ.วัฒนานคร บ้างแล้ว ส่วนนิสิต มศว ได้ใช้ฐานคิดจากโพธิวิษชาลัยร่วมสร้างจิตสำนึกสาธารณะจากการลงพื้นที่

นายวิรุณกล่าวว่า การรับนิสิตในพื้นที่เข้าศึกษาจะรับในปีการศึกษา 2551 เป็นปีแรก 30-50 คน ทุกคนจะเข้าสู่โครงการบัณฑิตคืนถิ่น เมื่อจบแล้วต้องกลับไปทำงานในท้องถิ่น ชุมชนตัวเอง โดยภาคเอกชนในท้องถิ่น จ.สระแก้ว ได้ร่วมถวายเงินทุนสมทบในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเข้าร่วมโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเพื่อเป็นทุนการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อเกิดวิฑาลัยโพธิวิษชาลัย จึงอยากเห็นคนที่เข้าเรียนได้กลับคืนถิ่นฐานตัวเอง จึงผลักดันให้เกิดบัณฑิตคืนถิ่นขึ้นมาในวิฑาลัยโพธิวิษชาลัย เพื่อสร้างบัณฑิตสู่ท้องถิ่นตัวเอง กลับไปทำงาน และพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเอง ทั้งนี้ อยากรเชิญชวนชาว จ.สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมชมการดำเนินงานของโพธิวิษชาลัย ในวันที่ 28 มกราคม

นายอำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว กล่าวในการพิจารณาหลักสูตรของวิฑาลัยโพธิวิษชาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่า กระบวนการจัดทำหลักสูตรได้เปิดโอกาสให้ชุมชน หรือภาคประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และสนองความต้องการของคนในพื้นที่ โดยร่างหลักสูตรจะร่างจากปัญหาวิกฤตใน

ชุมชนหลายๆ เรื่อง ซึ่งต้องทำให้หลักสูตรทางการศึกษาย้อนกลับมาทำให้คนในพื้นที่ และคนในชุมชนเข้มแข็ง ไม่ทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัย

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และตัวแทนจากภาคประชาสังคมและสื่อ กล่าวว่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยสอนให้เด็กเป็นนายตัวเอง เป็นผู้สร้างงาน ไม่ได้มุ่งสู่การจ้างงาน โดยดำเนินชีวิตตามหลัก 7 พอ 1.พออยู่ 2. พอกิน 3.พอใช้ 4.พอให้ร่มเย็น 4 พอในขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นพื้นฐาน ต่อมาคือขั้นสูง ได้แก่ 5.รู้จักผลิตพลังงาน 6.ต้องทำการสื่อสารโดยการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ และ 7.สามารถสร้างต้นแบบของความสำเร็จ ต้องมีความรู้ในการทำตัวอย่างความสำเร็จเป็น และเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บุคคลอื่นได้มาศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในชุมชนที่เข้าร่วมพิจารณาหลักสูตร ได้ร่วมแลกเปลี่ยน และเสนอแนวทางการร่างหลักสูตร อาทิ ต้องมีหลักประกันว่าจบแล้วไม่ตกงาน เป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์รักชาติรักแผ่นดิน รู้จักความพอเพียงที่แท้จริง ต้องมีจิตสำนึกในการกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตน และพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้ง ควรเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นสำหรับชาวบ้าน

หน้า 27